

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/8, Ban Chỉ đạo trung ương tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh.

từ 9 thị trường (năm 2013) lên 25 thị trường trọng yếu, đưa được trên 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, tạo việc làm cho khoảng 7 - 10% lực lượng lao động tăng thêm hàng năm.

gia về xây dựng nông thôn mới. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc của người lao động, kiểm tra, giám sát người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật.

Đảng chỉ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo để nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp trong tổ chức, quản lý công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tập trung đổi mới hoạt động đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tạo

hóa cho người lao động trước khi xuất cảnh. Làm tốt công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật.

Đảng chỉ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo để nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp trong tổ chức, quản lý công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

THU HIỀN

THẢO GỖ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình đạt tiêu chuẩn bến xe khách loại I, đồng thời góp phần điều tiết giao thông, giảm mật độ các phương tiện trong trung tâm thành phố, phân lại luồng tuyến một cách hợp lý, tránh chướng ngại, lãng phí trong việc bố trí, điều chuyển các tuyến vận tải hành khách.

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư làm rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; các đại biểu đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Đây là một trong những dự án trọng điểm để phát triển đô thị thành phố và mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh; việc triển khai thực hiện dự án sẽ giúp tỉnh có được bến xe hiện đại, xứng tầm với sự phát triển của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng, đồng thời quản lý tốt hơn nữa các phương tiện cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp để việc triển khai các bước tiếp theo của dự án được khẩn trương đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phải có nghĩa vụ trong việc nộp thuế đối với nhà nước.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

50% giá giống ngô nếp, bí đỏ, bí xanh cho các mô hình trồng một loại cây quy vùng tập trung từ 5ha trở lên trên đất lúa; hỗ trợ 50% tiền mua giống, phân bón, làm đất và tập huấn khoa học kỹ thuật để thực hiện mô hình liên kết cơ giới hóa trồng khoai tây giữa Trạm Khuyến nông huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, huyện Hưng Hà đánh giá tình hình sâu bệnh và chủ trương, biện pháp phòng, trừ bảo vệ lúa mùa; triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2022.

Trao học bổng và tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập

\* Sáng ngày 25/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 30 suất học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Việc trao học bổng là nguồn cổ vũ rất lớn giúp các cháu vui bớt những khó khăn trong quá trình học tập. Đồng thời là động lực để các cháu tin vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đạt kết quả cao trong năm học mới.

Cũng tại chương trình, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cũng trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

\* Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải vừa tổ chức gặp mặt, biểu dương các em học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức người lao động đạt thành tích xuất sắc, học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022 có 3.721 cháu là con đoàn viên, công nhân viên chức người lao động từ lớp 1 đến lớp 12 đạt học sinh giỏi. Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải đã tuyên dương, khen thưởng 214 học sinh, trong đó có 20 học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 25 học sinh giỏi xuất sắc đạt giải nhì, ba trong kỳ thi quốc gia, 115 học sinh giỏi cấp tỉnh, 54 học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022, với số tiền khen thưởng gần 80 triệu đồng.

TRẦN TUẤN - MẠNH THẮNG

Ủng hộ gần 50 triệu đồng cho người bị tai nạn giao thông

Anh Trần Văn Đào, sinh năm 1977, thôn Trà Khê, xã Tân Lập (Vũ Thư) do không có nghề nghiệp ổn định nên vào Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Nhưng vào vào tới nơi, không may anh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng phải điều trị cấp cứu đặc biệt. Vợ anh ở quê làm nông nghiệp, con trai lớn vừa học xong lớp 12 chưa có việc làm, con gái còn nhỏ đang học lớp 7, gia đình thuộc diện khó khăn của xã.

Trước hoàn cảnh thương tâm đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư và Đoàn Thanh niên xã Tân Lập đã kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh Đào gần 50 triệu đồng để anh điều trị cấp cứu.

Đây là việc làm ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, Đoàn Thanh niên xã Tân Lập và các nhà hảo tâm giúp gia đình anh Đào giải quyết khó khăn trước mắt, giúp anh có thêm điều kiện điều trị, sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

DUY TÙNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 25/8. Thế giới: Hơn 603,6 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Gần 12.750 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày. Thái Bình: Tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi đạt hơn 79%.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

đạt giải. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, Thái Bình đứng thứ 10 toàn quốc về điểm trung bình các môn và đứng thứ 10 toàn quốc về số lượng thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm học 2022 - 2023, toàn ngành đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó tiếp tục đổi mới quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong giáo dục; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu

dương những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị trong năm học mới, ngành giáo dục tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm Luật Giáo dục năm 2019 và thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 88, ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ nhà giáo, chú trọng xây dựng văn hóa học đường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục đánh giá đúng chất lượng giáo dục để có giải pháp phù hợp trong giảng dạy ở từng cấp học; đồng thời, tổ chức tốt các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT, quan tâm



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh, nhất

là học sinh từ 5 - 11 tuổi. Tiếp tục hoàn thành các nội dung của các đề án, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các huyện, thành phố trình UBND tỉnh và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm kịp thời tháo gỡ những bất cập, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ; Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế thông tin về kết quả triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng; các địa phương báo cáo tình hình dịch, tiến độ tiêm và những khó khăn trong quá trình

triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của trung ương, hướng dẫn của Bộ Y tế

về phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Để đạt được mục tiêu tiêm chủng, các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp cần nghiên cứu việc thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm tổ chức tiêm vắc-xin an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, hiệu quả của vắc-xin. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tăng

cường hơn nữa việc hướng dẫn, đơn đốc, hỗ trợ các địa phương trong công tác tiêm chủng; vận hành hiệu quả phần mềm quản lý tiêm chủng. Nhấn mạnh vai trò của cơ sở, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn... vào cuộc tích cực hơn nữa trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc-

xin phòng Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm trên địa bàn.

Đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ, các địa phương chỉ đạo, phổ biến hướng dẫn việc tổ chức giám sát trên địa bàn. Một số bệnh truyền nhiễm khác vẫn đang lưu hành, do đó các địa phương cần chủ động phòng, chống không để dịch bệnh bùng

Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông từ ngày 10 - 30/9

Sáng ngày 25/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2022.

Theo đó, ngành nông nghiệp phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên tổng đàn; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đạt trên 80% tổng đàn; tiêm phòng bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2021; tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái và dục giống đạt 90% trở lên; tiêm phòng bệnh cúm gia cầm đạt tối thiểu 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng. Từ ngày 10 - 30/9, các địa phương đồng loạt tiến hành tiêm phòng đại trà cho toàn bộ đàn gia súc, gia cầm. Cụ thể, đàn trâu, bò, dê tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục;

đàn chó, mèo tiêm phòng bệnh dại; đàn lợn tiêm phòng bệnh dịch tả, đốm đầu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả lợn châu Phi. Đối với đàn gia cầm, tiêm vắc-xin phòng bệnh Newcastle, dịch tả vịt, cúm gia cầm...

Để đạt tiêm phòng đạt hiệu quả cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện và hoàn thành việc kiểm kê, báo cáo tổng đàn gia súc, gia cầm, số trong diện tiêm phòng trước ngày 5/9. Thông qua chiến dịch tiêm phòng đại trà nhằm tạo miễn dịch chủ động, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi và đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

các cơ sở tham gia xây dựng mô hình thực hiện nghiêm túc các biện pháp chăn nuôi ATDB.

Chi cục đã lấy 183 mẫu huyết thanh gia cầm tại 3/4 cơ sở để định lượng kháng thể CGC sau khi tiêm vắc-xin. Kết quả, 100% các mẫu đã xét nghiệm đều có kháng thể đạt bảo hộ, đủ yêu cầu để chứng nhận cơ sở ATDB theo quy định; còn một cơ sở chưa bảo đảm thời gian lấy mẫu sau tiêm phòng, Chi cục sẽ lấy mẫu xét nghiệm khi đến thời điểm đàn gia cầm đã sinh kháng thể bảo hộ sau khi tiêm phòng đủ số mũi tiêm ít nhất 21 - 28 ngày.

Thời gian tới, Chi cục sẽ hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và cấp giấy chứng nhận ATDB đối với bệnh CGC theo quy định. Các cơ sở được hỗ trợ chứng nhận ATDB là những mô hình điểm để người chăn nuôi trong tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm an toàn.

NGÂN HIỀN

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt do ảnh hưởng bão số 3

Trước diễn biến của bão Ma-on (bão số 3), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực chủ động phòng, chống bão, đặc biệt cảnh giác nguy cơ ngập, lụt do mưa lớn gây ra.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rìa xa cơn bão số 3, từ sáng đến trưa ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 - 60mm, có nơi cao hơn như: Thụy Trường 83mm, thị trấn Diên Điện (Thái Thụy) 58mm; thị trấn Đồng Hưng (Đồng Hưng) 71mm... Dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa các nơi phổ biến 70 - 120mm. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ sẽ ngập úng vùng trũng thấp và một số tuyến phố trong đô thị.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền, các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tổ chức kiểm đếm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ động tiêu nước, hạ thấp mực nước trong hệ thống để phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa, hoa màu và các khu vực trũng, thấp. Kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu và các công trình đang thi công tại các tuyến đê cửa sông, đê biển; đối với công trình đang thi công đê, đặc biệt là các cống qua đê khẩn trương hoàn thiện các hạng mục gia cố mái đê, mặt đê, bảo đảm giao thông thông suốt để phục vụ công tác kiểm tra, cứu hộ đê.

NGUYỄN THỜI

Kiến Xương Phát hiện 12 ca mắc sốt xuất huyết ở 9 xã

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kiến Xương phát hiện 12 ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn 9 xã, thị trấn, trong đó có 7 ca nội sinh.

Để phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ngành y tế huyện Kiến Xương đang triển khai các hoạt động như: tổ chức giám sát hỗ trợ, giám sát véc tơ, giám sát trọng điểm ca bệnh tại cộng đồng, ưu tiên khu vực có nguy cơ cao như các ổ dịch cũ, ổ dịch đang hoạt động... Phối hợp với các đơn vị truyền thông tăng cường tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng, chống. Thường xuyên bám sát, cập nhật tình hình bệnh nhân tại các cơ sở điều trị, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. Cung cấp tài liệu truyền thông, hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy cho các xã, thị trấn đồng thời chuẩn bị nhân lực, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý dịch khi có yêu cầu...

THU THỦY